



## จุดสารจากงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2553 (เดือนกรกฎาคม)

การจัดการสังเกตและฝึกปฏิบัติงานของโรงเรียน ในภาคต้น ปีการศึกษา 2553 มีจำนวนนิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ รวม 264 คน แสดงดังตาราง

วิชา	สาขาวิชาเอก	จำนวนนิสิต	รวม
01162221	การสอนพลศึกษา	71	92
	การสอนวิทยาศาสตร์	21	
01162322	การสอนพลศึกษา	48	64
	การสอนสุขศึกษา	1	
	การสอนวิทยาศาสตร์	15	
01162421	การสอนพลศึกษา	45	108
	คหกรรมศาสตร์ศึกษา	22	
	การสอนสุขศึกษา	24	
	การสอนวิทยาศาสตร์	17	

ในโอกาสประชุมนิเทศนิสิตฝึกสอน งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ถึงบทบาทของอาจารย์นิสิตฝึกสอนต่อนักเรียน นิสิตมีความคิดเห็นดังตัวอย่าง

“ ให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้ประวัติชาติไทย ให้รู้ดีทั้งของแหมประเทศไทย รักชาติ และที่รักคือรักพระมหากษัตริย์ที่พระองค์ทรงเสียสละเพื่อความสุขของคนไทยทั้งประเทศ ”

“ ครูจะต้องปลูกฝังความสามัคคี การให้อภัยให้นักเรียนปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่กระทำการที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ทำอะไรไม่สำเร็จ แล้วโมโห ทำลาจขาวของ... ”

“ ควรปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียน มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รู้จักรักสามัคคี ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน คิดวิเคราะห์โดยใช้สติปัญญาบนพื้นฐานของเหตุและผล คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รู้จักแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง ”

“ การที่เป็นครูนั้นมีใช้สอนแต่ศิษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่ต้องปลูกฝังในด้านคุณธรรมด้วย เพราะการที่เยาวชนคนไทยเป็นเพียงผู้ที่มีความรู้ มีความเก่ง แต่ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่รู้จักดี ไม่รู้จักชั่ว สังคมไทยหรือสังคมโลกจะสงบสุขได้อย่างไร เพราะฉะนั้นบทบาทของครูต้องคอยปลูกฝัง ให้เยาวชนของชาติรู้จักความรัก ความสามัคคี รู้จักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง รู้จักความเสียสละ อดทน และให้อภัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายเพื่อให้สังคมไทยเกิดความสงบสุข และที่สำคัญครูต้องอบรมสั่งสอนให้ศิษย์รักและเทิดทูนสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยใจจริง ”

“ บทบาทในการเป็นนิสิตฝึกสอน ข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด ปลูกฝังให้ลูกศิษย์รู้จักสามัคคี รู้จักหน้าที่ของตน ดำเนินชีวิตในกรอบของศีลธรรม ไม่เห็นแก่ตัว เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ ไม่ปลูกฝังอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรง สอนให้รู้จักการให้อภัย ไม่ยึดติดกับคุณค่าทางวัตถุ ส่งเสริม “คนดี” ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความจงรักภักดี ”

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2553

ศูนย์การวัดและประเมินผล ได้จัดอบรมการวัดและประเมินผลให้กับนิสิตฝึกสอน นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมครั้งนี้ในระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 86.3



วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้จัดกิจกรรมประชุม นิสิตฝึกสอนเพื่อติดตามปัญหา และรับประทานอาหารร่วมกัน นิสิตส่วนใหญ่สามารถปรับตัวได้ดี และมีความสุขกับการได้สอนนักเรียน อีกทั้งได้รับความเมตตาดูแลเอาใจใส่อย่างเป็นกันเองจากอาจารย์พี่เลี้ยง มีส่วนน้อยที่ยังต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวกับอาจารย์พี่เลี้ยง และการจัดการชั้นเรียน ซึ่งนิสิตจะกลับไปประชุม อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกสอน ที่คณะศึกษาศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 08.00 – 16.30 น.

